

Dân Việt Nam đang cất giữ kho vàng 400 tấn vàng

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Năm, 04 Tháng 10 Năm 2012 21:37

Tái Hà Nái, “Khách hàng đến bán đồng nghĩa với các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông

SÀI GÒN (NV) -Ngái dân với Việt Nam hiện đang cất giữ kho vàng 400 tấn vàng, tổng số vàng trong kho khoảng \$22 tỷ. Báo Tuổi Trẻ trích lời các chuyên gia và doanh nhân với họ cho, “Làm thế nào để huy động vốn vàng trong dân?” do Hiệp hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam tổ chức ngày 4 tháng 10, cho biết như vậy.



Mua bán vàng với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉ từ 4 tháng 10. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Tá báo này cho biết, “Ngày đầu tiên chỉ từ 4 tháng 10, giá vàng trong nước đã tăng mạnh cao nhất với

Dân Việt Nam đang cất giữ kho vàng 400 tấn vàng

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Năm, 04 Tháng 10 Năm 2012 21:37

48.101 triệu USD/ngày (cũ i giá chi u là 48.12 triệu USD/ngày), chênh lệch hơn 3 triệu USD/ngày so với giá vàng thế giới (1,790 USD/ounce, tăng ngày 45.1 triệu USD/ngày).

Tái Hà Nái, “Khách hàng đến bán đồng nghiệp tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông. Tại cửa hàng cửa công ty vàng bạc Báo Tín Minh Châu, khách đến xếp thành hai hàng dài chờ bán vàng.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một cửa dân quận Hai Bà Trưng tên Nga cho biết, “Giá vàng đến 48 triệu USD/ngày là quá cao rồi, không biết giá có còn tăng thêm bao nhiêu nên bán ra để chốt lãi. Một nhân viên cửa hàng thu của công ty vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết khách đến bán đồng nghiệp so với một tuần trước là đây.”

Ván theo lời tờ báo, “Nháng ngày gần đây tại Sài Gòn có hiện tượng người dân đến xô bán các miếng vàng SJC như là loại 5 phân, 1 chỉ, 2 chỉ.”

“Ông Nguyễn Công Thành, phó phòng kinh doanh số công ty SJC, cho biết một ngày công ty mua đến hàng ngàn miếng trong khi trước đây rất khan hiếm miếng vàng miếng này. Do miếng vàng như là bán ra nhiều, người bán đã bỏ các đến với mua ‘bát chốt’ bằng cách trả 300,000 USD/ngày tiền... kiếm đến nh, với lý do các miếng vàng loại này chủ để ép bao chốt ngày.”

“Theo các tiệm vàng, họ cũng không muốn mua những miếng vàng như là vì số lượng vàng nhái thế hiện tại SJC không đến tu, để biết là loại miếng vàng 2 chỉ. Một khác, do nhu cầu bán cao, hiện công ty SJC duy trì giá mua vào thấp hơn giá mua cửa trả trả trên 200,000 USD/ngày nên các tiệm vàng phải “trá hao” nhằm tránh bị lỗ.” (KN)